

ถาม-คำตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑	ประเภทพาณิชย์กิจ การรับจ้างทำเครื่องประดับอัญมณี สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การรับจ้างทำอัญมณีรวมถึงการรับจ้างทำของทุกชนิด กฎหมายยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๒	การประกอบพาณิชย์กิจค้าของเก่ารวมถึงการให้เช่าพระเครื่อง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การให้เช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยให้ระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจเป็นการจำหน่ายพระเครื่อง ส่วนกรณีการประกอบพาณิชย์กิจค้าของเก่า กฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หากผู้ค้าจะดำเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ค้าจะแนบใบอนุญาตการประกอบกิจการค้าของเก่าหรือไม่ก็ได้
๓	การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโกดังเก็บสินค้า สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือโกดังเก็บสินค้า เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เว้นแต่ การให้เช่าห้องพักของโรงแรม สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ ในส่วนของการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เป็นรายวันหรือรายเดือน หากมิได้มีสภาพเป็นโรงแรม ประกาศกระทรวงพาณิชย์มิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๔	งานบริการและงานรับจ้าง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์มิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๕	การรับจองตัวเครื่องบินและการเป็นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การรับจองตัวเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถือเป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๖	การนำเข้าสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ การจำหน่ายสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีได้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ ดังนั้นสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๗	การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแคตตาล็อกสามารถระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจอย่างไร	ระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย.. (ระบุสินค้าที่จำหน่าย)..... ซึ่งคำว่า “ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง การที่ผู้จำหน่ายไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีหรือไม่มีหน้าร้านก็ได้ เป็นการรับใบสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อและจำหน่ายสินค้าแทนเจ้าของสินค้า
๘	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจเกินกว่าที่จะกรอกในแบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) และพิมพ์ในแบบฟอร์มใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) นายทะเบียนพาณิชย์จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร	แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ให้กรอกชนิดแห่งพาณิชย์กิจเพิ่ม โดยให้กรอกเพิ่มเฉพาะข้อ (๓) ส่วนใบทะเบียนพาณิชย์ให้พิมพ์ชนิดแห่งพาณิชย์กิจจนหมดบรรทัดแล้วใช้ (๓) ต่อท้าย หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องการให้แสดงรายการที่ไม่มีปรากฏในใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ขอคัดสำเนาแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) กับนายทะเบียนพาณิชย์ โดยเสียค่าธรรมเนียม ๓๐ บาทต่อ ๑ ชุด
๙	การรับจํานำทะเบียนรถยนต์และการรับจํานำบัตรกดเงินสด (ATM) สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การประกอบพาณิชย์กิจรับจํานำ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น การรับจํานำอื่นๆไม่ต้องจดทะเบียน
๑๐	พาณิชย์กิจรับเหมาก่อสร้างสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทำของ กฎหมายยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจดทะเบียนในลักษณะเป็นพาณิชย์กิจฟุ้ง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑๑	การเขียนบทความเพื่อจำหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ประกอบพาณิชย์กิจ (การค้าปกติ)
๑๒	สหกรณ์จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	สหกรณ์ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามมาตรา ๗ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๓	หาบเร่ แผงลอย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร	หาบเร่ แผงลอย ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามมาตรา ๗ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๔	กรณีที่มีแหล่งค้าขายที่เป็นแผงถาวรในศูนย์การค้า ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่	ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน
๑๕	เหตุใด งานรับจ้างทำของ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ จึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	เนื่องจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้กำหนดให้งานรับจ้างทำของ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียน จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๖	การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางตามประกาศกระทรวงพาณิชย์หมายถึงขนส่งประเภทใด	หมายถึงการขนส่งคนโดยสาร ที่มีการสัมปทานเดินรถโดยกำหนดเส้นทางที่แน่นอน กรณีขนส่งป้ายดำ มิใช่การขนส่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
๑๗	กรณีนิติบุคคลประสงค์ขอจดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นหรือไม่ที่ชนิดแห่งพาณิชย์กิจต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองนิติบุคคล	การระบุนิติบุคคลแห่งพาณิชย์กิจของนิติบุคคลจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของนิติบุคคล แต่ในกรณีเป็นวิธีการขาย เช่น การขายเครื่องสำอางผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการขาย ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ได้ระบุว่าจะประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง โดยไม่ได้ระบุวิธีว่าขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑๘	โปกกีวน คืออะไร	คือ เอกสารส่งเงินไปต่างประเทศ
๑๙	การประกอบกิจการใดบ้างที่จะต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	<p>กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๒. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) ๓. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) ๔. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) <p>สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ : http://www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการกรม” เลือก “การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เลือก “การสร้าง ความเชื่อมั่นในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เลือก “คำแนะนำการจดทะเบียน”</p>
๒๐	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ</p> <p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเป็นบุคคลธรรมดา ประสงค์จะเพิ่มบุคคลเป็นหุ้นส่วนสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร</p>	<p>ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจมีสถานะที่แตกต่างกัน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จดทะเบียนเลิกพาณิชย์กิจของบุคคลธรรมดา ๒. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเป็น คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีโชนิติบุคคล
๒๑	ขายสินค้าในงานเทศกาลประจำปีหรือขายผลไม้ตามฤดูกาล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ หมายถึงผู้ประกอบการค้าเป็นอาชีพปกติ ดังนั้น หากขายเฉพาะเวลาในงานประจำปีหรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้าเป็นอาชีพปกติ จึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๒๒	คนต่างด้าวที่ประกอบพาณิชย์กิจในประเทศไทย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	<p>คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวดำเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๓ หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ผู้จดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคำขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๔๒๕-๒๖</p> <p>สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน เนื่องจากประเทศไทย ได้ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถพิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกำหนดเลขทะเบียน ให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กำหนดตามคำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ ๑/๒๕๕๓ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดเลขทะเบียนดังกล่าวและ ส่งให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว</p>
๒๓	กฎหมายกำหนดให้ผู้เยาว์อายุเท่าไร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป และต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยเทียบเคียงระเบียบฯ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
๒๔	<u>ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ</u> ในการจดทะเบียนพาณิชย์ หากผู้จดทะเบียนไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจได้หรือไม่	กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ได้กำหนดให้ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจเป็นรายการจดทะเบียนที่บังคับให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องแจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน กรณีไม่มีชื่อหรือไม่ได้ตั้งชื่อไว้ ให้ใช้ชื่อของผู้ประกอบพาณิชย์กิจเป็นชื่อร้าน

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๒๕	ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้หรือไม่	ได้ ไม่มีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการพิจารณาในเรื่องนี้ให้น่าระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเกี่ยวกับเรื่องชื่อมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ดูคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ ๓)
๒๖	เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ต่อมาผู้ประกอบการพาณิชย์ต้องการเปลี่ยนชื่อร้านสามารถทำได้หรือไม่	ได้ โดยให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชย์กิจ
๒๗	ในกรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ นายทะเบียนจะออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) ให้อย่างไร	ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) ให้ระบุชื่อผู้ประกอบการพาณิชย์ เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
๒๘	ประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่จะไม่ระบุคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อห้างได้หรือไม่	จะระบุคำว่า “ห้าง” หรือ “ห้างหุ้นส่วน” หรือ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อก็ได้ หรือไม่ระบุก็ได้
๒๙	ผู้ประกอบการพาณิชย์ที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน จะใช้ชื่อในการประกอบพาณิชย์กิจเป็นห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่	กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่เนื่องจากไม่มีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรที่จะใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนหน้าชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ เพราะจะทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้
๓๐	สำนักงานแห่งใหญ่/สำนักงานสาขา ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่แห่งเดียวกันสามารถจดทะเบียนพาณิชย์เป็นหลายพาณิชย์กิจได้หรือไม่	แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการพาณิชย์จัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายในแต่ละส่วนที่เป็นร้านค้า ก็สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๓๑	สำนักงานสาขาสามารถจำหน่ายสินค้าแตกต่างจากสำนักงานแห่งใหญ่ได้หรือไม่	ผู้ประกอบการพาณิชย์จดทะเบียนพาณิชย์กิจประเภทใดต้องประกอบกิจการค้าตามที่ขอจดทะเบียนไว้